
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอิสาณ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที่  ๒๗  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอสิาณ  
………………………………….  

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายประหยัด เทพนคร ประธานสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ประหยัด เทพนคร  
๒. นายไวพจน์ วิชิตรัมย์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ไวพจน์ วิชิตรัมย์  
๓. นายสุชาติ ชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ สุชาติ ชัยมัง  
๔. นายไพรัตน์ คุดรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ไพรัตน์ คุดรัมย์  
๕. นายบุญส่ง อุไรมาลย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ บุญส่ง อุไรมาลย์  
๖. นายตรี คงงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ตร ี คงงาม  
๗. นายธนวัฒน์ เขียมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ธนวัฒน์ เขียมรัมย์  
๘. นายกฤษฎา ชูตาลัด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ กฤษฎา ชูตาลัด  
๙. นายถนอม เพ็ชรเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ถนอม เพ็ชรเลิศ  
๑๐. นายปฐม โกติรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ปฐม โกติรัมย์  
๑๑. นายบุญเชิด การเพียร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ บุญเชิด การเพียร  

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นางสาวแฉล้ม เพ็งรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ แฉล้ม เพ็งรัมย์  

ผู้เข้าร่วมประชุม    
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา  
๒. นายอุดม ข าชาลี รองนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ อุดม ข าชาลี  
๓. นางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ อมรรัตน์ คะริบรัมย์  
๔. นายคมกริช สายชมภู ปลัดเทศบาลต าบลอสิาณ คมกริช สายชมภู  
๕. นางรัตติมา มะลิงาม ผู้อ านวยการกองคลัง รัตติมา มะลิงาม  
๖. นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์ ผู้อ านวยการกองช่าง สมศักดิ์ ขาวรัมย์  
๗. นายประภาส คงเทียมศรี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประภาส คงเทียมศรี  
๘. นางปฐมา ไวยวุฒินันท์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ปฐมา ไวยวุฒินันท์  
๙. น.ส.ปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา หัวหน้าส านักปลัด ปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา  
๑๐. นางธัญญธร ไชยโยธา รก.หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม ธัญญธร ไชยโยธา  
๑๑. นายโรจน์วัฒน์ อุตระธิยางค์ เลขานุการสภา โรจน์วัฒน์ อุตระธิยางค์  

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๓๐ น. 

นายโรจน์วัฒน์  อุตระธิยางค์ - ขณะน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลไดเ้ข้าร่วมประชุมทัง้หมดสิบเอ็ดทา่น ครบ 
เลขานุการสภา   องค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรัยและ 
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ด าเนินการเปิดประชุมแล้วพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายประหยัด   เทพนคร  - เรียนสมาชิกสภาเทศบาล /นายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ / ผู้อ านวยการกอง  
ประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมในวันน้ีเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓ 

ประจ าปี  ๒๕๖๐  ตามประกาศอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระบุว่า  
 “ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ รายงานว่า ขออนุญาตเปิดประชุมสภาฯ สมัย 
วิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภา 
เทศบาลต าบลอิสาณ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประมาณประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และอ่ืนๆ 
 อ าเภอเมืองบุรีรัมย์พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ 
เทศบาลต าบลอิสาณ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัต ิ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับค าส่ังจังหวดั 
บุรีรัมย์ ที่ ๒๙๖๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ  
ปฏิบัติราชการแทน ผนวก ช-๔ ข้อ ๑๙ การอนุมัติให้เปิดประชุมสมยัวิสามญัและขยาย 
เวลาประชุมสมัยวิสามัญเมื่อประธานสภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี หรือ 
สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงร้องขอตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๖  
วรรคสอง จึงอนุญาตให้เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
อิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์” 
 บัดน้ี  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลฯ และ  
ด าเนินการตามระเบยีบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระที่  ๑ ➢  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
- แสดงการขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณทุกทา่น ในการอ านวย

ความสะดวกน าประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จนัทน์ เพื่อแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และร่วมส่งเสด็จสู่
สวรรคาลัย ตลอดทั้งวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๒ ➢  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายประหยัด   เทพนคร   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอิสาณทีเ่สนอให้สภาฯ พิจารณารบัรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ได้ประชุมแล้ว เป็นรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ก่อนที่จะพิจารณารับรองให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซ่ึงมีอยู่สาม

ท่าน (ท่านกฤษฎา ชูตาลัด / ท่านไพรัตน์ คุดรัมย์ และท่านธนวัฒน์ เขียมรัมย์) ซ่ึงท่าน
กฤษฎา ชูตาลัด ในฐานะประธานกรรมการจะแถลงการตรวจรายงานต่อทีป่ระชุมทราบ  

นายกฤษฎา  ชูตาลัด  - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดป้ระชุมตรวจรายงานแล้ว 
ประธานคณะกรรมการฯ ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอิสาณใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการบันทึกตามที ่
สภาเทศบาลได้พิจารณา ไม่มีข้อบกพร่อง ตกเติม หรือต้องแก้ไขประการใด 

นายประหยัด  เทพนคร  - มีสมาชิกท่านใดหรือผู้ร่วมประชุมทา่นใดเหน็ว่ารายงานการประชุมสมัย 
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ประธานสภาเทศบาล วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
มีข้อความตกหล่นผิดพลาดที่ตอ้งการให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไมอ่ย่างไร 

    - ไม่มีใครเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ แต่อย่างใด 

- ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลในการรับรองรายงานการประชุมสภา  
เทศบาลต าบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕  
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ประธานสภาฯ แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับสมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลอิสาณที่อยู่ในห้องประชุม 
 - เลขานุการสภาฯ ตรวจนับแล้วแจ้งว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณที่อยู่ใน 
ห้องประชุมมีทั้งหมดสิบเอ็ดทา่นครบองคป์ระชุม 

    - เมื่อประธานฯ เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณอยู่ในห้องประชุม 
ครบองค์ประชุมจึงด าเนินการขอมตทิี่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา  
เทศบาลต าบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕  
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง 
 - เห็นชอบ   ๑๐ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    ๐ เสียง 
 - งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
(นางสาวแฉล้ม เพ็งรัมย์ – ลา -) 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา 

๓.๑ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
นายประหยัด   เทพนคร    - การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลฯ เป็นรายการขอจ่ายขาดที่เสนอโดยกองช่าง ขอให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายซักถามเพิ่มเติม 
นายสมศักดิ์  ขาวรัมย์  - ช้ีแจงเหตุผลเก่ียวกับความปลอดภัยในการจราจรหน้าส านักงานเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองช่าง ต าบลอิสาณ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด การดูแลทรัพย์สินของราชการ  
   จึงได้เสนอขอจัดท าโครงการจา่ยขาดเงินสะสมป ี๒๕๖๑ ดังน้ี (ช้ีแจงพร้อมแสดงภาพผ่าน 

ส่ือวีดีทัศน์) 
 

ล าดับ รายการ หมายเหตุ 
 

๑. 
 

 
โครงการก่อสร้างทางเท้า และวางท่อระบายน้ าด้านข้างส านักงานเทศบาลต าบล 
อิสาณ (ติดสายทางหนองแปบ – หนองโพรง) บ้านยางหมู่ ๙ ต าบลอิสาณ อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดทางเท้ากว้างเฉล่ีย ๓.๗๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร 
และวางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.งบประมาณ 
๔๙๙,๐๐๐ บาท  

 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่าง 
ทต.อิสาณ 
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นายประหยัด  เทพนคร  - มีสมาชิกท่านใดหรือผู้ร่วมประชุมทา่นใดจะอภิปรายซักถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่อย่างไร 
    - มีการซักถามเก่ียวกับรายละเอียดการด าเนินงานและบรเิวณที่จะด าเนินงานซ่ึง 

เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงพอสมควรแล้ว 
    - เมื่อไม่มีใครอภิปรายซักถามเจ้าหน้าทีเ่พิ่มเติมอีก 

- ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลใหก้องช่างจ่ายจาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ประธานสภาฯ แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลอิสาณที่อยู่ในห้องประชุม 
 - เลขานุการสภาฯ ตรวจนับแล้วแจ้งว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณที่อยู่ใน 
ห้องประชุมมีทั้งหมดสิบเอ็ดทา่นครบองคป์ระชุม 

    - เมื่อประธานฯ เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณอยู่ในห้องประชุม 
ครบองค์ประชุมจึงด าเนินการขอมตทิี่ประชุมเห็นชอบอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้กองช่างจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อ 
จัดท าโครงการ 
 

ล าดับ รายการ หมายเหตุ 
 

๑. 
 

 
โครงการก่อสร้างทางเท้า และวางท่อระบายน้ าด้านข้างส านักงานเทศบาลต าบล 
อิสาณ (ติดสายทางหนองแปบ – หนองโพรง) บ้านยางหมู่ ๙ ต าบลอิสาณ อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดทางเท้ากว้างเฉล่ีย ๓.๗๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร 
และวางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.งบประมาณ 
๔๙๙,๐๐๐ บาท  

 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่าง 
ทต.อิสาณ 

 
ด้วยคะแนนเสียง 
 - เห็นชอบ   ๑๐ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    ๐ เสียง 
 - งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
(นางสาวแฉล้ม เพ็งรัมย์ – ลา -) 

๓.๒ พิจารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
นายประหยัด   เทพนคร  - การขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ประธานสภาเทศบาล  ให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจงตอ่ที่ประชุมก่อนที่จะเปิดโอกาสใหส้มาชิกฯ อภิปรายซักถาม  
นายสมศักดิ์  ขาวรัมย์  - กองช่างมีความจ าเป็นตอ้งการทีเ่ก็บเอกสารซ่ึงมีปริมาณมาก เพื่อให้ระบบจัด 
ผู้อ านวยการกองช่าง เก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถสืบค้นไดง้่าย ซ่ึงมิได้ขอตั้งจ่ายไว้ใน 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ รายการขอโอนมีดังน้ี 
 

 โอนลด โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
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บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสด ุประเภท
วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สอง
แสนบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอโอนลดจ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หม่ืนสองพันบาทถว้น) 

บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือ 
 ๑. ช้ันวางเอกสาร ๕ ช่อง จ านวน 
๑ อัน ๆ ละ ๗๐๐ บาท 
 ๒. ช้ันวางเอกสาร ๖ ช่อง จ านวน 
๑ อัน ๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท 
 ๓. ช้ันวางเอกสาร ๓ ช่อง จ านวน 
๑ อัน ๆ ละ ๔๐๐ บาท 
 ๔. ตู้เก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จ านวน ๑ 
ตู้ ๆ ละ ๕,๔๐๐ บาท 
 ๕. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด 
แบบมือจับบิด จ านวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๔,๒๐๐ 
บาท 
 
ขอโอนเพิ่มจ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หม่ืนสองพันบาทถว้น) 

 
นายประหยัด  เทพนคร  - มีสมาชิกท่านใดหรือผู้ร่วมประชุมทา่นใดจะอภิปรายซักถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่อย่างไร 
    - ไม่มีใครอภิปรายซักถามเจ้าหน้าที่แตอ่ย่างใด 

- ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลใหก้องช่าง โอนงบประมาณซ่ึงเป็นการขอ
โอนภายในกองช่าง ประธานสภาฯ แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลอิสาณที่อยู่ในห้องประชุม 
 - เลขานุการสภาฯ ตรวจนับแล้วแจ้งว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณที่อยู่ใน 
ห้องประชุมมีทั้งหมดสิบเอ็ดทา่นครบองคป์ระชุม 

    - เมื่อประธานฯ เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณอยู่ในห้องประชุม 
ครบองค์ประชุมจึงด าเนินการขอมตทิี่ประชุมเห็นชอบในการขอโอนเงินงบประมาณ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้กองช่าง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 
   ประกอบด้วยรายการ ดังน้ี 
 

 โอนลด โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสด ุประเภท
วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สอง
แสนบาทถ้วน)  
 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือ 
 ๑. ช้ันวางเอกสาร ๕ ช่อง จ านวน 
๑ อัน ๆ ละ ๗๐๐ บาท 
 ๒. ช้ันวางเอกสาร ๖ ช่อง จ านวน 
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ขอโอนลดจ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หม่ืนสองพันบาทถว้น) 

๑ อัน ๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท 
 ๓. ช้ันวางเอกสาร ๓ ช่อง จ านวน 
๑ อัน ๆ ละ ๔๐๐ บาท 
 ๔. ตู้เก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จ านวน ๑ 
ตู้ ๆ ละ ๕,๔๐๐ บาท 
 ๕. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด 
แบบมือจับบิด จ านวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๔,๒๐๐ 
บาท 
 
ขอโอนเพิ่มจ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หม่ืนสองพันบาทถว้น) 

 
ด้วยคะแนนเสียง 
 - เห็นชอบ   ๑๐ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    ๐ เสียง 
 - งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
(นางสาวแฉล้ม เพ็งรัมย์ – ลา -) 

๓.๓ พิจารณาการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ป่าช้า
บ้านโคกหัวช้างสาธารณประโยชน์” เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล เทศบาลอิสาณ ๒ 

นายประหยัด   เทพนคร    - เก่ียวกับเรื่องขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ป่าช้าบ้าน 
ประธานสภาเทศบาล  โคกหัวช้างสาธารณประโยชน์” เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล เทศบาลอิสาณ ๒ 

เจ้าหน้าที่ท่านใดจะใหข้้อมูลแก่ที่ประชุม 
นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  - เทศบาลต าบลอิสาณ จะด าเนินการจดัตัง้โรงเรียนอนุบาล เทศบาลอิสาณ ๒ 
นายกเทศมนตรี  โดยจะทยอยขอเปิดจนถึงช้ันอนุบาล ๓  เบื้องต้นได้ขอเปิดอนุบาล ๑ ต่อหน่วยงาน 

ราชการที่เก่ียวข้องแล้ว ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ ๒ ที่ได้รับอนุญาตให้ 
ก่อสร้างอาคารและส่วนอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการให้บริการเพียง ๗ ไร่ เทศบาลได้ใช้ประโยชน์ 
เต็มพื้นที่แล้ว ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีอยู่สองส่วน คือ 
 ส่วนแรก คือบริเวณสระน้ าเน้ือที่ประมาณ ๔-๑-๒๐ ไร่ เทศบาลประสงค์จะ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท าเป็นที่พักผ่อนที่ออกก าลังกายใหช้าวบา้นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 ส่วนที่สอง คือ บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ ๒ เน้ือที่ 
ประมาณ ๔-๑-๕๑ ไร่ เทศบาลจะสร้างอาคารเรียนและส่วนอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการให้บริการ 
ทางการศึกษาระดบัช้ันอนุบาล 
 บริเวณที่จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล เทศบาลอิสาณ ๒ อยู่ในพื้นที่เป็นที่ดิน 
สาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ บร.๓๒๒๔ ช่ือ “ป่าช้า 
โคกหัวช้างสาธารณประโยชน์” 
 โครงการ และแผนที่สังเขป ปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทกุท่านแล้ว 
 ส่วนแรก ที่เป็นสระน้ าที่เทศบาลประสงคจ์ะปรบัปรุงภูมิทศัน์ มีหลักเกณฑ์การขอ 
ใช้เป็นอย่างไรให้เจ้าหน้าทีช้ี่แจงตอ่ที่ประชุมในล าดบัตอ่ไป 
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นายโรจน์วัฒน์  อุตระธิยางค์ - เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดนิสาธารณประโยชน์ กรมที่ดินได้มีหนังสือ 
นิติกรช านาญการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว๒๙๔๖๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความ 

เข้าใจการด าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
 - เก่ียวกับที่ดินส่วนแรกที่เป็นสระน้ า ตามหนังสือข้างตน้ระบไุว้ว่า 
 “กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงคเ์พื่อด าเนินการปรับปรงุหรอืพัฒนา  
ที่ดินโดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ 
ที่ดินสาธารณประโยชน์ไดด้ีกว่าเดิม ซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าทีข่องอ าเภอหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน การด าเนินการตามโครงการลักษณะดังกล่าว ก็ไม่ต้องขออนุญาตตาม 
ประมวลกฎหมายที่ดนิแต่ประการใด เน่ืองจากเป็นอ านาจหน้าทีข่องอ าเภอตามนัยมาตรา  
๑๒๒ แห่งพระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตลัิกษณะปกครองท้องที ่(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือเทศบาลต าบล 
ตามนับมาตรา ๕๐,๕๑ หรือเทศบาลเมืองตามนัยมาตรา ๕๓,๕๔ หรือเทศบาลนครตาม 
นัยมาตรา ๕๖,๕๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตามนัยมาตรา ๖๗,๖๘ แห่งพระราชบัญญตัิสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การขุดลอกแหล่งน้ าเดิม 
ที่ตื้นเขิน การปรับปรงุถนนสาธารณะเดิมใหใ้ช้สัญจรไดด้ีย่ิงข้ึน เป็นต้น” 
 - เก่ียวกับที่ดินส่วนที่สอง ตามหนังสือข้างต้นระบุไว้ว่า 
 “ กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ในทีด่ินซ่ึงมีลักษณะการ 
ก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคารถาวรจะต้องด าเนินการขอถอนสภาพที่ดนิ ตามมาตรา ๘  
วรรคสอง (๑) โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิก่ียวกับ  
การถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดนิของรัฐ ตามประมวล 
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงหากทบวงการเมืองมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ 
ประโยชน์ที่ดินของรัฐก่อนที่การด าเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ก็สามารถย่ืนค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ินของรัฐเป็นการ 
ช่ัวคราวได้ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง 
ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยดว่นที่สุด ที่ 
มท ๐๕๑๑.๓/ว๓๓๑๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗” 

นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  - แม้ที่ดินสองส่วนจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ส่วนแรก เทศบาลสามารถด าเนิน 
นายกเทศมนตรี  การตามอ านาจหน้าทีไ่ดเ้ลย ส่วนที่สอง ต้องขอถอนสภาพและขอใช้ แต่จะขอให้สภา  

พิจารณาเห็นชอบทั้งสองส่วน หากได้รับความเหน็ชอบแล้วเทศบาลจะไดจ้ัดท าประชาคม 
ชาวบ้านต่อไป 

นายประหยัด  เทพนคร  - ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุมว่าจะใหม้ีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมอ่ย่างไร ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเตมิ ดังน้ัน ประธานฯ จึงแจ้งให้  

เลขานุการฯ ตรวจนับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณทีอ่ยู่ในห้องประชุม 
 - เลขานุการสภาฯ ตรวจนับแล้วแจ้งว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณที่อยู่ใน 
ห้องประชุมมีทั้งหมดสิบเอ็ดทา่นครบองคป์ระชุม 

    - เมื่อประธานฯ เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณอยู่ในห้องประชุม 
ครบองค์ประชุมจึงด าเนินการขอมตทิี่ประชุมสองครั้ง 



สภาเทศบาลต าบลอิสาณ -8- 

ครั้งที่ ๑ เห็นชอบให้เทศบาล ใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง 
“ป่าช้าโคกหัวช้างสาธารณประโยชน์” ตามหนังสือส าคญัส าหรับทีห่ลวง (นสล.) เลขที่ 
บร.๓๒๒๔ เน้ือที่ประมาณ ๔-๑-๕๑ ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล เทศบาลอิสาณ ๒ 

ครั้งที่ ๒ เห็นชอบให้เทศบาล ปรับปรุงภูมิทศัน์ท าเป็นทีพ่ักผ่อนที่ออกก าลังกาย
ให้ชาวบ้านไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกัน เน้ือที่ประมาณ ๔-๑-๒๐ ไร่  

มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้เทศบาล ใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง  
“ป่าช้าโคกหัวช้างสาธารณประโยชน์” ตามหนังสือส าคญัส าหรับทีห่ลวง (นสล.) เลขที่  
บร.๓๒๒๔ เน้ือที่ประมาณ ๔-๑-๕๑ ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล เทศบาลอิสาณ ๒  
เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว  

ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

 - ไม่เห็นชอบ    ๐ เสียง  
 - งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
(นางสาวแฉล้ม เพ็งรัมย์ – ลา -) 

 
- มีมติเห็นชอบให้เทศบาล ปรับปรงุภูมิทัศน์ท าเป็นที่พักผ่อนที่ออกก าลังกายให้

ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เน้ือที่ประมาณ ๔-๑-๒๐ ไร่  
ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

 - ไม่เห็นชอบ    ๐ เสียง  
 - งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
(นางสาวแฉล้ม เพ็งรัมย์ – ลา -) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ  
นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา  - แจ้งสรุปการประชุม V.D.O. conference วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
นายกเทศมนตรี   มีเน้ือเรื่องสรุปซ่ึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินไดแ้จ้งเวียนใหท้ราบ ดังน้ี 
    ๑. เรื่องขยะ : รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยได้ส่ังทีท่ าเนียบรฐับาล 
        - ให้ ๓๑๖ คัดเตอร์ ๗๗ จังหวัด ช่วยการสร้างจิตส านึกการบริหารจัดการขยะ 
        - สัญญลักษณ์ : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแหง่แยกขยะอย่างน้อย ๓  
   สี และต้องให้ได้ ๑๐๐ % 
        - ถ้าศาลากลางจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มกีารแยกขยะ ถือ 
   ว่าล้มเหลวพฤติการณ์ในการใช้ชีวิต 
        - ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
   จังหวัดงดใช้ถุงพลาสตกิ ให้มาใช้ถุงผ้าแทน 
    ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - เด็กไทยต้องไม่จมน้ า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งมสีระน้ าส าหรับ 
   ให้เด็กลงไปเล่นน้ าได้ 
        - ให้จังหวัด/อ าเภอ ทุกแห่ง ส ารวจแนะน าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิด ๓๖๕  
   วัน (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัติฤกษ์ เท่าน้ัน) ไม่มีปิดเทอม เพื่อให้แบ่งเบาภาระ  
   ผู้ปกครอง ส าหรับโรงเรียนเมื่อปิดเทอมเด็กนักเรียนหยุดเรียน แต่ครูต้องมาปฏิบัตหิน้าที่ 
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        - โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          ๑. สถานที่ 
          ๒. หลักสูตร 
        - ถ้าจังหวัดใดมีศนูย์พัฒนาเด็กเล็กที่แย่ๆ ให้โทรบอกอธิบดฯี โดยตรง  
   ๐๙๘-๕๖๒๓๕๕๕ 
        - ให้เจ้าหน้าทีถื่อเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าคัญเป็นอันดับแรก 
        - ให้ท้องถ่ินจังหวัด/ทอ้งถ่ินอ าเภอ ออกไปเย่ียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าง  
   เพื่อให้ก าลังใจผู้ดูแลเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก ซ่ึงจะท าให้นายก อปท. ให้ความส าคญัมากข้ึน 
        - ถ้าเด็กมีสภาพแวดล้อมดี อนามัยดี อาหารดี สุขลักษณะดี เมื่อเติบโตเด็กก็ 
   จะมีสุขภาพดี มีการพัฒนาที่ดี 
        - สมเด็จพระเทพฯ ได้มีกระแสรับส่ังฯ ว่า 
     “เด็กอายุ ๑-๖ ขวบ เป็นช่วงส าคัญที่สุดของชีวิตคน” 
    ๓. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินไดข้อความร่วมมือผู้ว่า 
   ราชการจังหวัดแล้วโดยให ้
     ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง มีศูนย์ช่วยเหลือ 
   ประชาชน 
     ๒. อ านาจหน้าที่ 
         ๒.๑ แบบแคบ : ตามหนังสือส่ังการ 
         ๒.๒ แบบกว้าง : รวบรวมข้อมูลผู้เดือดร้อน ทุกเพศ/ทุกวัย  
   เช่น ผู้ป่วยนอนติดเตียง เด็กขาดทุนการศึกษา เด็กก าพร้า ฯลฯ โดยจัดท าบัญชี หรือท า 
   ข้อมูล ใส่ไว้ในเครื่อง (เดี๋ยวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะส่งแบบฟอร์มมาให้)  
นายประหยัด   เทพนคร    - บัดน้ี  ได้เวลาอัน สมควรแล้ว  ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลอิสาณ 
ประธานสภาเทศบาล ณ  บัดน้ี  ขอขอบคุณ 

---------------------------------------------------------- 
เลิกประชุมเวลา  เวลา ๑๒.๓๐ น.  
 

ลงช่ือ    โรจน์วัฒน์    อุตระธิยางค์ ผู้จด/บันทึก     (ลงช่ือ)   ประหยัด      เทพนคร    ผู้ตรวจ  
         (นายโรจน์วัฒน์    อุตระธิยางค์)                     (นายประหยัด     เทพนคร) 

    เลขานุการสภาเทศบาล        ประธานสภาเทศบาลต าบลอิสาณ 
 
 
 
 
 
 
 

 


